

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.66/67 แกว่งกรอบแคบ ตลาดจับตาราคาทอง-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ 33.66/67 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.69 บาท/ดอลลาร์

เช้านี้เงินบาทและสกุลเงินในภูมิภาคยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ปัจจัยเงินบาทในประเทศมาจากวานนี้ที่รมช.คลัง ออกมาระบุว่า จะดันเศรษฐกิจไทยปีนี้ให้โต 3% และพยายามทำให้ถึง 3.5% ให้ได้ด้วยนโยบายขับเคลื่อนหลายด้าน หลังสภาพัฒน์ออกมาคาดการณ์ว่า ปีนี้หน้าจะโตได้ประมาณ 2.8% ซึ่งต่ำกว่าที่คลังคาดไว้

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ คือราคาทองคำที่กลับมาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดรอดูติดตามดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์เป็นหลัก

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.60 - 33.80 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 151.96/152.02 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.87 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0442/0445 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0458 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 33.748 บาท/ดอลลาร์

-"นายกษ อิงค์" สังกัด "พีซีซี" คุยแบงก์ชาติ ดันจีดีพี เร่งปล่อยสินเชื่อบริษัทเอกชนลงทุน คลังประสานเสียงมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้โตได้ 3% จ่อคลอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ไปถึงครึ่งปีหลัง เช่นให้ถึง 3.5% ปลื้ม "บ้านเพื่อคนไทย" เฟสแรก ผ่านเกณฑ์ 1.4 แสนคน แห่เข้าเว็บ 80 ล้านครั้ง

-กลุ่มผู้ประกอบการสถานบริการโอท็อปเกษตรกรรมกำลังซื้อผิด แบกรับไม่ไหว 5 พันรายลงชื่อเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกษ-รมว.คลัง จั๊บทวน เก็บภาษีสรรพสามิต 5% ของรายรับ ฟื้นฟูปล่อยใบอนุญาต

-นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน เตรียมนำคณะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นทางการเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 19-21 ก.พ.นี้ เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาใหญ่ ไทยแลนด์ เจแปน อินเวสต์เมนท์ ฟอรัม 2025 เพื่อเสนอศักยภาพของไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีนักลงทุนและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 300 ราย

-ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก ในวันอังคาร (18 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคาร (18 ก.พ.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

มาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่ 28-29 ม.ค.ในวันนี้ (19 ก.พ.) ตามเวลาสหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนจับตารายงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยในการประชุมวันดังกล่าวนั้น คณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า อัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ที่จะเสนออยู่ที่ประมาณ 25% และภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์และเวชภัณฑ์จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกันหรืออาจสูงกว่านั้น ซึ่งอาจประกาศอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่ในวันที่ 2 เม.ย.

-บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดส่วนใหญ่แสดงความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างมองว่าการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งและเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เฟดควรจะตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมต่อไปอีกระยะหนึ่ง

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ วันนี้ ได้แก่ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนม.ค. และคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 28-29 ม.ค. (เข้าวันที่ 20 ก.พ.)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้